



สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อ เครื่อง GPU จำนวน 8 เครื่อง

เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อ
เครื่อง GPU จำนวน 8 เครื่อง มูลค่าไม่เกิน 90 ล้านบาท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU จำนวน 8 เครื่อง โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่เกิน 90 ล้านบาท เพื่อนำไปให้ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ("CMKL University") เข้าใช้งานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล และการบริการทางด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence :AI)

การทำรายการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence :AI)รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต

ทั้งนี้การเข้าทำรายการในโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทที่จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป") ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯประจำไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 19.53 และเมื่อบริษัทฯ พิจารณารายการนี้รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเกณฑ์ที่ได้มาสูงสุด คือ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้อยละ 19.53 ทำให้รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภท 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยสามารถสแกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียดเอกสารแนบต่างๆที่ด้านล่างนี้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร